

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน)



นายพรรค ประจวบเหมาะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๖ ปัจจุบัน อายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาเศรษฐศาสตร์และ รัฐศาสตร์ (M.A. HONOURS, ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCES จาก UNIVERSITY OF DUNDEE, SCOTLAND, UNITED KINGDOM), หลักสูตร ปริญญาที่ ๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกัน ประเทศ, หลักสูตร “ผู้บริหารระบบการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๑๓ วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการศาลาคุณ (วศท.) รุ่นที่ ๖, หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” (วพน.) รุ่นที่ ๖ สถาบัน วิทยาการพลังงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารักษาความสงบระบอบ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลงานด้านวิชาการ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (ตามมติคณะรัฐมนตรี) โดยบริหารงาน ธอส. เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๒ วาระ (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ทำให้ ธอส. มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ อยู่ที่ ๓๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๖๗๔,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๗ และในระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ได้รับเลือกตั้งจาก สมาพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ (International Union for Housing Finance : IUHF) ซึ่งเป็นองค์กร ระดับโลกที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเงินที่อยู่อาศัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (Executive Committee, IUHF) และ รองประธาน (Deputy President, IUHF) อีกทั้งยังได้รับเชิญ จากสถาบันที่ อยู่อาศัยต่างประเทศ ให้ร่วมบรรยายประเด็น หัวข้อสำคัญในการประชุมสัมมนาที่สำคัญๆ เช่น ได้รับเชิญเป็น ผู้บริหารคนสำคัญในการประชุมธนาคารโลก ประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยแห่งฟิลิปปินส์ ในปี ๒๕๕๐ เชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีนิตานา รับรางวัล Boss of the Year 2007 (ปี ๒๕๕๐) ด้าน การเงินธนาคาร

ผลงานด้านสังคม ให้การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการโรงเรียนของหนู โครงการจักรยานยืมเรียน เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการ ๕๕๕ เสียสละสร้างโลก สวยเพื่อผู้พิการทางสายตา และโครงการประกวดเรื่องสั้นจากชีวิตจริงหัวข้อ “บ้านคือลมหายใจของชีวิต” จุด ประกายให้สถาบันการเงินอื่นเริ่มเห็นความสำคัญและร่วมกันปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสให้ คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ ปลูกป่าชายเลน โครงการธนาคารขวด ธอส. รัชชโลกร โครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา โครงการคืนชีวิตสู่ ท้องทะเล อีกทั้งทำงานด้านการกุศลให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์กว่า ๒๐ ปี โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ ๒ สมัย คือ ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ และปัจจุบัน ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการงบประมาณและการเงิน) ที่ปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป